



ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ศ.ดร.อุดม

## พลังขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

“กระทรวงการอุดมศึกษา” จัดทัพโครงสร้างใหม่สานฝัน “มันสมองชาติ”

**กระทรวงการอุดมศึกษา** ชัวโมงที่คลงปฏิเสฐไม่ไ้การจัตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทย โดยเฉพาะของชาวมหาวิทยาลัยที่ส่วนใหญ่เหมือนจะคุ้นสุดแล้วว่าจะสามารถ “ปลดแอก” ตนเองออกจากกระทรวงศึกษาธิการได้ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหรือไม่ หลังจากที่ผู้ได้ชวยคลาเดียวกันมานาน 10 กว่าปี เพราะพบว่าโครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทั้งงานวิชาการ การวิจัย การสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการผลิตกำลังคน ให้สมองตอบต่อนโยบายประเทศไทย 4.0

**งานการศึกษา** ชาติจึงต้องมีการจัดระบบที่ทันสมัยด้วยการแยกส่วนของอุดมศึกษาออกมาตั้งเป็นอีกกระทรวง เพื่อให้สมกับเป็น “มันสมอง” ของประเทศอย่างแท้จริง

“ทีมการศึกษา” ขอขออนรอยแนวคิดและการเตรียมการจัตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อฉายภาพต่อสังคมส่วนรวม นับตั้งแต่ปี 2546 เมื่อมีการรวมทบวงมหาวิทยาลัยไว้โนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพด้านนโยบายการศึกษา

ดูแลการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่าทำให้กระทรวงศึกษาธิการใหญ่โต เทอะทะ เจ้ากระทรวงมีภาระงานมากมาย เพียงแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานก็มากจนไม่มีเวลาให้กับงานอุดมศึกษา กระแสเรียกร้องที่จะแยกงาน การอุดมศึกษาจึงมีออกมาทุกรัฐบาล จนกระทั่ง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ดูเหมือนจะได้รับการตอบสนอง ก่อนข้างชัดเจนเมื่อ นพ.ธีระเกียรติ

**เจริญเศรษฐศิลป์** รมว.ศึกษาธิการ มีการตั้งคณะทำงานเตรียมการจัตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.อุดม กลจินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธาน ทั้งนี้แนวทางที่ชัดเจน จนถึงวันนี้ มีร่าง พ.ร.บ. 8 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาพ.ศ.  
 ... และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ....  
 จ้อคิวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและวาง  
 โรดแม็ปที่จะตั้งกระทรวงให้ได้ในรัฐบาลนี้  
 ศ.นพ.อุดม เล่าถึงแนวทางของกระทรวง  
 การอุดมศึกษาที่ควรเป็นในอนาคตว่า “กระ  
 การอุดมศึกษา จะทำหน้าที่วิเคราะห์  
 กำกับทิศทางการผลิตกำลังคน ทั้งเชิง  
 ปริมาณ และ คุณภาพ ให้สอด  
 คล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งที่

ผ่านมา แม้เราจะมีมหาวิทยาลัยจำนวนมาก หลายกลุ่ม รวมทั้ง  
 มีมหาวิทยาลัยอิสระจำนวนมาก แต่ต้องยอมรับว่า เราไม่ได้มี  
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศและไม่มีทิศทางการผลิต  
 กำลังคนที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ  
 ที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธ  
 ศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ  
 สถานการณ์โลก จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับแนวคิดกระ  
 บวนการทำงาน รวมไปถึงโครงสร้างใหม่ ให้มีหน่วยงานหนึ่ง  
 ขึ้นมา ซึ่งก็คือ กระทรวงการอุดมศึกษาเข้ามาทำหน้าที่เชื่อมโยง  
 มหาวิทยาลัยกับรัฐบาล, เป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับกระทรวง  
 อื่นๆ และประสานกับภาคเอกชน แต่ก็จะไม่ละทิ้งความเป็น  
 อิสระในการบริหารงาน ทั้งวิชาการงบประมาณ คน ทั้งมี  
 ภารกิจในการรวบรวมข้อมูลของการอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบัน  
 อุดมศึกษาและประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และให้เกิดประ โยชน์

ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ...”  
 ส่วนกรณีที่มีเสียงทักท้วงด้วยกลัวว่าแม้  
 จะมีกฎหมาย แต่เมื่อเป็นกระทรวงแล้วจะทำให้  
 มหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวอยู่แล้ว จะถูกดึง  
 เข้าสู่ระบบราชการซึ่งไม่คล่องตัว รวมไปถึง  
 เรื่องฝ่ายการเมืองที่จะเข้ามาดูแลกระ  
 รวงนี้ในอนาคตนั้น  
 ศ.นพ.อุดม ยืนยันหนักแน่น  
 ว่า “คณะทำงานที่ร่างกฎหมาย  
 มาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
 หลายๆ แห่งที่รัฐสภาพ

ปัญหาดี เราต้องการทำทุกอย่างให้ดีขึ้น จะไม่มี  
 ทางเพิ่มสิ่งที่จะผูกหรือรัดเราให้มีปัญหามากขึ้น  
 ในร่างกฎหมายที่ทำไว้เขียนไว้ชัดเจนว่า มหา



วิทยาลัยต้องมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ต้อง  
 ปฏิบัติจริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ร่วมกัน ดึงภาคเอกชนเข้าเป็นกรรมการ และ  
 ให้การสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสม  
 ซึ่งเดิมไม่มีกำหนดความสัมพันธ์กับ  
 ภาคเอกชน...

...ขณะที่บุคคลซึ่งจะมาเป็น  
 รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา จะ  
 กำกับมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านและ  
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
 การอุดมศึกษา (กกอ.) เน้นสร้าง  
 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เป็น  
 กระทรวงที่ไม่ใหญ่มาก รัฐมนตรีมี  
 อำนาจน้อย พรรคการเมืองต้องหา  
 คนที่เข้าใจงาน ซึ่งไม่ได้เข้ามากำกับ  
 ควบคุมเพราะเรื่องงานจะอยู่ที่มหา  
 วิทยาลัยอยู่แล้ว แต่เข้ามาส่งเสริม  
 สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อน  
 ประเทศไปข้างหน้า ที่ผ่านมาระ  
 ชาดการเชื่อมโยงและการสนับสนุน  
 อย่างจริงจัง ถ้าผลักดันส่งเสริมมหา  
 วิทยาลัยอย่างจริงจัง ผมมั่นใจว่า  
 ภายใน 10 ปี ประเทศเราดูแน่ ซึ่ง  
 มหาวิทยาลัยก็ต้องทำงานกับฝ่าย  
 การเมืองให้ได้ ถ้าได้นักการเมือง

ที่ไม่เข้าใจก็ถือว่าประเทศเสียโอกาส  
ต้องทำใจอย่างเดียว”

“ทีมการศึกษา” เข้าใจดีถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของงานการศึกษาชาติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน เราก็เข้าใจมหาวิทยาลัยที่ถือเป็น “มันสมอง” ของประเทศ ซึ่งบางส่วนยังกังวลต่อการเป็นระบบราชการ และต้องการ



มีความรู้ และผลิตกำลังคนเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัว แต่คงไม่สามารถปฏิเสธได้

ว่าความเป็นอิสระนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยด้วย

คงไม่มีใครอยากเห็นกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นแค่กระทรวงเดิมๆ ที่แค่ปรับแต่งหน้าตาและตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่ม “เก้าอี้ปลอมใจ” ฝ่ายการเมือง อีกตัวหนึ่งเท่านั้น

เพราะหากเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยจะยังย่ำอยู่กับที่ และไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยจากการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

แต่นั้นหมายถึงการทำให้งานการศึกษาของชาติโดยรวมถอยหลังเข้าคลองซ้ำซากอีกครั้ง.

**ทีมการศึกษา**